

งานแนะแนว

1. งานให้คำปรึกษา

บริการการให้คำปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตในระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นบริการสำคัญที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการให้คำปรึกษาและแนะแนวด้านการใช้ชีวิต โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือให้นักศึกษาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการใช้ชีวิต ด้านอารมณ์ ด้าน วิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสังคม การเข้าร่วมกิจกรรม การวางแผน และการเตรียม ตัวเพื่ออาชีพ เป็นต้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงนับเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา เป็นตัวแทนของ มหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่ดูแล ช่วยเหลือนักศึกษา ดังนั้น ผู้ทำหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาจึงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา บทบาทและภาระหน้าที่ของอาจารย์ ที่ปรึกษา เป็นบทบาทที่มี ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา รวมทั้งเป็นปัจจัยเสริมที่จะเกื้อหนุนให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษา ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงควรศึกษาหลักการ แนวคิด สำคัญ รวมทั้งกระบวนการให้คำปรึกษาเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือให้นักศึกษา สามารถปรับตัวและสามารถใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นปกติสุข ซึ่งจะให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มโดยการให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นักศึกษาทางโทรศัพท์ และให้คำปรึกษาโดยตรงแก่นักศึกษาที่มาพบด้วยตนเองโดย นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพจากนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ซึ่งประจำอยู่ที่งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา

2. งานทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษามีหน้าที่ดำเนินการรวบรวมและจัดหาแหล่งทุนการศึกษาทั้งภายใน และภายนอกให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การพิจารณาและกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ในการรับสมัคร ขอรับทุนการศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการให้ทุนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การมอบทุน การตอบขอบขอบคุณ มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับ นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีเด่น หรือมีความสามารถพิเศษต่างๆ เพื่อที่จะได้ศึกษาจนสำเร็จเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ

3. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.และกรอ.) เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อได้ศึกษาต่อตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรี โดยการให้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่า

เรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประเทศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยมีขั้นตอนการให้บริการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้การให้บริการข้อมูลข่าวสารการกู้ยืมฯ การตรวจสอบยื่นแบบคำขอกู้ยืม ตรวจสอบสัญญากู้ยืม แจกจ่ายเลิก กองทุนกู้ยืมฯ (กรณีลาออก/จบการศึกษา/เสียชีวิต) กรอกแบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมฯ (กรณีจบ การศึกษา/เปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่) ผ่อนผันการชำระหนี้กองทุนกู้ยืมฯ จัดทำรายงานสถิติการขอกู้ยืม เป็นรายปี

4. งานส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน

งานบริการจัดหางานและเสริมสร้างอาชีพ เป็นบริการที่จัดให้สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ ต้องการงานพิเศษเพื่อหารายได้สำหรับเป็นทุนการศึกษาในระหว่างการศึกษา ให้ข้อมูลแหล่งข่าวการสมัครงาน ให้คำปรึกษา คำแนะนำ เทคนิคและวิธีการสมัครงาน บริการข้อมูลทางด้านอาชีพ มีการเชิญผู้ประกอบการมาให้ความรู้และรับสมัครงานกับนักศึกษาที่สนใจ เช่น การจัดกิจกรรมตลาดนัด แรงงาน ลักษณะงาน ความก้าวหน้าการเตรียมตัวสมัครงานการประกอบอาชีพ อิสระต่างๆ ติดต่อประสานงาน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

5. งานสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ

มีหน้าที่ในการให้บริการ จัดทำแผนงานโครงการ/ กิจกรรมและงบประมาณ จัดทำฐานข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษาพิการ ประสานงานทุนการศึกษาและสวัสดิการพร้อมรวบรวมข้อมูล กระบวนวิชาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาพิการทุกภาคการศึกษาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน ประสานงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาพิการ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก บริการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการกรอกเอกสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและรับสมัครนักศึกษา ใหม่ บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทะเบียนเรียน/ การย้ายคณะแก่นักศึกษาพิการและอื่นๆ บริการให้คำแนะนำการให้บริการทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการผ่านระบบออนไลน์ สำนวจความพึงพอใจของ นักศึกษาพิการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยบริการนักศึกษาพิการ ติดตามและประเมินผลการให้บริการเพื่อ รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพิการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของงานบริการ สนับสนุนนักศึกษาพิการ